

ก
ว.น



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สล.ปค. (กง.ชอ.) โทร./โทรสาร ๐-๒๒๒๖-๒๘๑๐ มท. ๕๐๗๔๗ (ภายใน ๓๐๗๑)

ที่ มท ๐๓๐๑.๑/ว๗๖

วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙

เรื่อง สรุปลงสาระสำคัญจากรายการ “คืนความสุขให้คนในชาติ”

เรียน ร.อปค. อธ.วปค. ผอ.สน. ทน.ผตปค. ผชช. ผช.ลธ.ศอ.บต.(ปค.) ผอ.กอง. ผอ.ศสป. ทน.กตภ. และ ทน.กพร.

ด้วย อปค. ได้โปรดเห็นชอบให้ สล.ปค. แจ้งเวียนสรุปลงสาระสำคัญคำกล่าวของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ซึ่งกล่าวในรายการ “คืนความสุขให้คนในชาติ” ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

เรือโท

(ภัทรชัย ชันธิรัญ)

ลปค.



สรุปการมอบนโยบายและข้อสั่งการในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครอง
ของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

ในรายการ “คืนความสุขให้คนในชาติ”

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๒๐.๑๕ น.

ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย

ที่	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ
๑	<p>เรื่องการบริหารจัดการน้ำเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย</p> <p>การบริหารจัดการน้ำเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย นับเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล ที่มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามแนวทางพระราชรัฐ โดยในปีมหามงคลปีนี้ รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงกลาโหมรับไปดำเนินการพัฒนาแก้ไขปัญหาคulongบางสองร้อย ตำบลธรรมเสน อำเภอโศกราม จังหวัดราชบุรี เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ซึ่งเมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ ได้กระทำพิธีเปิดงาน “๗๐ ปี ครองราชย์ ประชากรรัฐรวมใจภักดิ์ ป่ารักษน้ำ ตามรอยพ่อ”</p> <p>ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวเป็นการน้อมนำแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในเรื่องการบริหารจัดการน้ำเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย รวมทั้งเพื่อใช้ประโยชน์ด้านเกษตรกรรม ปศุสัตว์ และประมง นอกจากนี้ เพื่อเป็นการสนองพระราชเสาวนีย์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถตามแนวทาง “ป่ารักษน้ำ” ที่พระองค์ทรงเป็น “ป่า” ที่ถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ทรงเป็น “น้ำ” โดยโครงการดังกล่าวได้ดำเนินการพร้อมกันทั่วภูมิภาคของประเทศไทย และในโอกาสเดียวกันนี้ นายกรัฐมนตรีได้ปลุกดันราชพฤกษ์หรือต้นคูณซึ่งเป็นต้นไม้ประจำชาติไทยเป็นไม้มงคลที่มีความสำคัญต่อประเทศไทย มีดอกเป็นพวงระย้าสีเหลืองสด เป็นสีแห่งพระพุทธศาสนาและสีประจำวันจันทร์ ซึ่งเป็นวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รวมทั้งได้ปลุกหญ้าแฝกตามแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในการฟื้นฟู ปรับปรุง และพัฒนาดินให้มีความอุดมสมบูรณ์แก้ปัญหาดินเสื่อมโทรม โดยหญ้าแฝกจะช่วยอนุรักษ์ดินและน้ำ ดังนั้น การปลุกหญ้าแฝกจึงได้ประโยชน์ อาทิ</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑) ปลุกในพื้นที่ลาดชัน เพื่อลดความเร็วน้ำ ป้องกันน้ำป่าไหลหลาก และลดการชะล้างแร่ธาตุในหน้าดิน ๒) ปลุกเพื่อควบคุมร่องน้ำ เสริมความมั่นคงให้คันดิน ๓) ปลุกเพื่อรักษาความชุ่มชื้นในสวนผลไม้เป็นพืชคลุมดิน ตายไปก็กลายเป็นอินทรีย์วัตถุในดินต่อไป และ ๔) ปลุกรอบขอบสระเพื่อกรองตะกอนดินและยึดติดกันรอบๆ ขอบสระไม่ให้เกิดการพังทลาย เป็นต้น จึงอยากให้ประชาชนที่อยู่ใกล้แหล่งน้ำหรือคูคลองต่างๆ ที่ขุดรอกขึ้นมานั้นได้ปลุกหญ้าคลุมดินบริเวณตลิ่งริมคลองไว้ด้วย และขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ได้ช่วยกันกำกับดูแลให้ประชาชนร่วมมือกันเป็นกลุ่มๆ ในพื้นที่ 	<p>สน.ปท. กสม.</p>

ที่	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ
	<p>ที่ใกล้แหล่งน้ำ เพื่อจะได้มีการเก็บพืชต่างๆ ที่จะปลูก อาทิ ไม้ผล กล้วย อ้อย และพืชผักสวนครัว รวมทั้งไม้ยืนต้นต่างๆ ที่เป็นไม้โตเร็วที่สามารถปลูกได้บริเวณริมคลอง ทั้งนี้เพื่อที่จะได้มีคนคอยดูแลให้ต้นไม้เจริญเติบโตได้ แต่หากนำไปปลูกในพื้นที่ที่ไม่มีน้ำไม่มีคนปลูก ไม่มีคนคอยดูแลต้นไม้ก็จะตาย และต้นไม้ที่จะนำมาปลูกจะต้องมีความสูงไม่ต่ำกว่า ๒ เมตร ดังนั้นในระหว่างนี้ขอให้มีการทำฝายชะลอน้ำ ปลูกพืชคลุมดินหรือหรือปลูกต้นไม้โตเร็วคลุมดินไว้ก่อนเพื่อเก็บความชุ่มชื้นของดินแล้วเอาต้นไม้ที่สูง ๑.๕๐ เมตร หรือ ๒ เมตร ไปปลูกได้ร็มนั้นหรือในพื้นที่ที่สามารถดูแลได้ต้นไม้ก็จะเจริญเติบโตต่อไป</p>	
๒	<p>เรื่องการแก้ไข้ปัญหาและการเพิ่มศักยภาพการให้บริการภาครัฐ</p> <p>๑. การนำเทคโนโลยีระบบ E – Government มาใช้มีการใช้ระบบ IT ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดในการให้บริการภาครัฐ รวมทั้งการจัดตั้งศูนย์บริการร่วม (OSS) ให้ทั่วถึง ภายใต้ พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อให้การบริการประชาชน มีความชัดเจน โปร่งใส และรวดเร็ว</p> <p>๒. กลไกทางราชการที่มีช่องว่างให้เกิดการทุจริต รัฐบาลนี้ได้แก้กฎหมาย ป.ป.ช. , ปปง. , และ กฎหมาย ป.ป.ท. ให้เป็นอิสระจากการเมือง เพิ่มอำนาจการตรวจสอบ เพิ่มเพิ่มบทบาทให้ศูนย์ต่อต้านการทุจริตประจำกระทรวง ออก พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างโดยใช้ระบบ E –Bidding เพื่อป้องกันและแก้ไข้ปัญหาการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกกระดับ</p> <p>๓. การปรับเงินเดือนเงินประจำตำแหน่งให้ข้าราชการทุกประเภท ทั้ง ๕ ประเภท ให้ได้รับความเท่าเทียมกัน</p> <p>๔. การรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ โดยช่องทางของศูนย์ดำรงธรรม เพื่อให้ประชาชนได้ร้องเรียนขอความช่วยเหลือจากรัฐ ซึ่งบางเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนฯ ได้มีการแก้ไข้ได้ในเวลาอันรวดเร็ว ซึ่งในปีที่ผ่านมาได้แก้ไข้ปัญหาและให้ความช่วยเหลือได้กว่าร้อยละ ๙๐</p>	<p>ทุกสำนัก/กอง</p> <p>ทุกสำนัก/กอง</p> <p>ทุกสำนัก/กอง</p> <p>สน.สก.</p>
๓	<p>เรื่องการขับเคลื่อนนวัตกรรมและอุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทย</p> <p>การขับเคลื่อนนวัตกรรมและอุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทยภายใต้โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมใหม่ ๑ ใน ๕ อุตสาหกรรม เรื่อง ฟู้ดอินโนโพลิสต์ คือการสร้างเมืองอาหารเพื่อให้ไทยเป็นครัวโลกอย่างแท้จริง โครงการดังกล่าวสามารถสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมและห่วงโซ่คุณค่า ตั้งแต่ในฟาร์ม การจัดการหลังเก็บเกี่ยว การพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้เพื่อที่จะดึงดูดบริษัทผู้ผลิต หรือวิจัยพัฒนาอาหารชั้นนำของโลกมาลงทุนในกิจกรรมด้านนวัตกรรมอาหารในประเทศไทย ซึ่งได้มีการเพิ่มสิทธิประโยชน์ แรงจูงใจด้านภาษี ในเรื่องของการนำเข้าเครื่องจักร และนอกจากนี้ยังเป็นการสนับสนุนเอกชนไทยในทุกกระดับ ตั้งแต่ Star Up SMEs ไปจนถึงบริษัทขนาดใหญ่ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมอาหารระดับโลก เพื่อยกระดับความสามารถของ Star Up และ SMEs รวมทั้งเป็นการสร้างงาน จ้างงาน และที่สำคัญเป็นการกระตุ้นการใช้วัตถุดิบ</p>	<p>สน.ปท. กสภ.</p>

ที่	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ
	<p>ด้านเกษตรกรรมในประเทศ เพื่อที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มสูงสุดทางด้านเกษตรกรรม ในรูปแบบของอาหารและผลผลิตที่ล้นตลาด ที่ทำให้ราคาตกต่ำ ด้วยการนำ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มาช่วยเพิ่มมูลค่าและการต่อยอดในเชิงพาณิชย์ อาหารสุขภาพ อาหารโคเชอ อาหารสำหรับผู้ป่วย ผู้สูงอายุ อาหารและยาบำรุงกำลัง เป็นต้น ภายใต้แนวทางประชารัฐซึ่งจะต้องมีการขับเคลื่อนต่อไป ทั้งนี้ผลที่เกิดจากความร่วมมือตามแนวทางประชารัฐจะทำให้ประชาชนและเกษตรกรไทย ตลอดจนหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ๙ หน่วยงาน ๑๓ บริษัทเอกชน ๑๒ มหาวิทยาลัย และ ๑ สมาคม เจริญเติบโตไปด้วยกัน จึงนับว่าเป็นการแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืน</p>	
๔	<p>เรื่องการจัดการดูแลต้นไม้ในเขตเมือง</p> <p>การตัดแต่งต้นไม้ในเขตเมืองที่ผ่านมาใช้วิธีการบั่นยอด ตัดไปเรื่อยเปื่อย จึงเป็นวิธีการที่ไม่เหมาะสม เพียงเพื่อไม่ให้ต้นไม้ กิ่งไม้ไม่ให้รบกวนระบบสายไฟฟ้า ดังนั้นต้องใช้วิธีการดูแลการตัดต้นไม้ มีการตัดแต่งให้มีศิลปะเพื่อที่จะอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ไว้ จึงได้สั่งการให้สร้างระบบการจัดการบริหารต้นไม้ในเมืองเช่นเดียวกับนานาชาติ โดยให้นำเอาองค์ความรู้ด้านรุกขกรรมมาใช้ โดยให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรุงเทพมหานคร การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าฝ่ายผลิต การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค องค์การบริหารส่วนจังหวัดทั้ง ๗๖ จังหวัด กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท ซึ่งกระทรวงพลังงานได้เพิ่มตำแหน่งรุกขกร หรือหมอดต้นไม้มาทำหน้าที่ดังกล่าว รวมทั้งยังได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย กระทรวงคมนาคม กระทรวงพลังงาน ได้มีการการบูรณาการแก้ไขปัญหาาร่วมกัน เนื่องจากปัญหาดังกล่าวไม่สามารถแก้ไขได้เพียงหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งได้ ต้องร่วมมือกันในกิจกรรมเดียวกัน ดังนั้นอาจจะต้องมีการปรับแก้กฎหมายในเชิงบูรณาการหรือดูแลในเรื่องการจัดทำระบบผังเมืองที่เหมาะสมต่อไป</p>	<p>สน.พท. กสภ.</p>
๕	<p>เรื่องกักตักปัญหาของประเทศไทย</p> <p>ในห้วงเวลาที่ผ่านมามีประเทศไทยประสบปัญหาต่างๆ มากมายในเชิงโครงสร้าง โดยมีกักตักใหญ่ๆ ของประเทศมี ๓ เรื่อง ได้แก่ ๑) กระบวนการทางกฎหมาย ๒) ระบบราชการ และ ๓) การพิจารณาตามกระบวนการยุติธรรม ซึ่งรัฐบาลนี้ได้เข้ามาแก้ไขปัญหาดังกล่าวทั้งหมด มีการดำเนินการที่คืบหน้าไปมาก เป็นการวางรากฐาน เอาปัญหาแยกแยะออกเป็น ปัญหาใหญ่ ปัญหากลาง และปัญหาเล็ก เพื่อที่จะกำหนดระยะเวลาการแก้ไขปัญหา โดยในช่วง ๗ ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ถึง ๒๕๕๗ ได้มีการผลักดันกฎหมายเป็นไปด้วยความล่าช้าจะด้วยเหตุผลประการใดก็ได้แล้วแต่ทำได้เพียง ๑๒๐ ฉบับ กฎหมายสำคัญที่จำเป็น อาทิ กฎหมายตามสนธิสัญญา ระหว่างประเทศ กฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายลดความเหลื่อมล้ำ กฎหมายจัดระเบียบสังคม ไม่สามารถออกมาบังคับใช้ได้ เพราะมีความขัดแย้งสูง การเมืองมีปัญหาไร้เสถียรภาพ ในขณะที่รัฐบาลนี้ได้เข้ามาดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึง ปัจจุบัน รวม ๒ ปี สามารถเร่งรัดการออกกฎหมายที่จำเป็นได้ ๑๗๒ ฉบับ โดยไม่หวังผลทางการเมือง เน้นในเรื่องของการรักษาผลประโยชน์ของชาติของส่วนรวมเป็นสำคัญ และไม่มีการแทรกแซงฝ่ายตุลาการเหมือนในอดีตที่ผ่านมา กฎหมายที่ออกมาบังคับใช้</p>	<p>สน.สภ. สน.มน.</p>

ที่	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ
	<p>จึงเป็นกฎหมายที่ทันสมัย ส่งผลต่อภาพลักษณ์ และความเชื่อมั่นของประเทศไทย ต่อนานาชาติ ทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ กฎหมายสนธิสัญญาระหว่างประเทศ กฎหมายลดความเหลื่อมล้ำที่เกี่ยวข้องกับภาษีการรับมรดก และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ ความมั่นคงและการรักความสงบเรียบร้อย อาทิ พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการค้า มนุษย์ พ.ร.บ. การชุมนุมสาธารณะ และ พ.ร.บ. การทวงหนี้ เป็นต้น</p>	

งานช่วยอำนวยความสะดวก
 กลุ่มงานช่วยอำนวยความสะดวก
 สำนักงานเลขานุการกรมการปกครอง
 โทร./โทรสาร ๐ ๒๒๒๖ ๒๘๑๐